



ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card)

เรียน รอง-นรม., กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
และจังหวัดเทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การดำเนินโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) จนถึงขณะนี้ ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากจะต้องรอความพร้อมและข้อยุติร่วมกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ในหลายประเด็น แนวทางหนึ่งที่น่าจะดำเนินการให้เรื่องนี้ขับเคลื่อนไปได้คือ ให้หน่วยงานที่มีความพร้อม จะออกบัตร ดำเนินการไปก่อนได้ แต่จะต้องใช้ฐานข้อมูล (platform) ร่วมกัน รวมทั้งมีการจัดรูปแบบ การเก็บข้อมูล (format) เดียวกัน และใช้เลขประจำตัว ๑๓ หลัก ซึ่งเป็นข้อมูลบุคคลตามทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทยเป็นพื้นฐานของบัตร สำหรับกรณีบ่งชี้ข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ก็กำหนด ต่อกันไปโดยลำดับ และเว้นที่ว่าง (field) สำหรับการเก็บข้อมูลของหน่วยงานนั้นไว้ให้เพียงพอ และ ในระยะต่อไปเมื่อทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันได้ ก็สามารถ จะปรับข้อมูลในบัตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในบัตรเดียวได้ จึงขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) รองประธานกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ประธานกรรมการดำเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับแนวทางดังกล่าว ไปร่วมพิจารณาปรึกษากับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น การจัดทำฐานข้อมูล สถานที่ ออกบัตร และการผลิตบัตร เป็นต้น แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖-๓๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๖๔